

Số: /SKHCN-KHTC
V/v sắp xếp lại nhà, đất tại đường 26
tháng 3, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Sở Tài chính.

Thực hiện theo Công văn số 1581/STC-QLG-CS ngày 09/7/2020 của Sở Tài chính về việc thu hồi trụ sở làm việc của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại đường 26 tháng 3 phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nội dung trên Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Trụ sở Đường 26/3 đang là nơi làm việc của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (12 công chức và 02 Hợp đồng theo NĐ 68) và Phòng Nghiên cứu ứng dụng (05 viên chức) thuộc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm.

Để thu hồi trụ sở nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét sớm phê duyệt chủ trương đầu tư và cho triển khai thực hiện: (i) Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ (số 3, đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh) để di dời Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về chung trụ sở; (ii) dự án Xưởng sản xuất thực nghiệm và phòng kiểm định hiệu chuẩn (tại đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh) để di dời Phòng Nghiên cứu ứng dụng về chung trụ sở của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm (Báo cáo đề xuất đã gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Cho phép Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Phòng Nghiên cứu ứng dụng vẫn làm việc bình thường tại vị trí đường 26/3, Phường 1 đến khi nào có nhà đầu tư và thực hiện dự án đầu tư khi đó hai đơn vị này sẽ di dời.

Nếu di dời ngay hiện nay, cho phép các đơn vị thuê trụ sở làm việc tại khu vực Phường 1 (đối với Chi cục), phường Mỹ Phú (đối với Phòng Nghiên cứu ứng dụng) để thuận lợi trong việc liên hệ công tác sau này.

Sở Khoa học và Công nghệ gửi kèm phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (kèm theo).

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục TĐC (qua idesk);
- Trung tâm KĐKN (qua idesk);
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Minh Tuấn

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Công văn số: /SKHCN-KHTC ngày tháng 7 năm 2020)

STT	Đơn vị/địa chỉ nhà đất	Diện tích (m ²)		Hồ sơ pháp lý	Mục đích sử dụng của cơ sở nhà, đất được giao, cho thuê	Hiện trạng sử dụng	Phương án đề xuất	Ghi chú
		Đất	Nhà					
1	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Đường 26 tháng 3 Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp	914,9	1.161	Chưa có giấy chứng nhận QSDĐ	Trụ sở làm việc	Đang sử dụng	Thu hồi	